

Số: /STTTT-HTS
V/v báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện Tràng Định

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND huyện Tràng Định.

Thực hiện Công văn số 1678/VP-TH ngày 12/4/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện Tràng Định; Công văn số 335/HĐND-VP ngày 05/4/2024 của HĐND tỉnh về việc chuyển nội dung kiến nghị của các đại biểu Tổ đại biểu HĐND huyện Tràng Định. Qua xem xét kiến nghị cử tri, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri như sau:

1. Nội dung kiến nghị

Để thực hiện chủ trương, Nghị quyết của tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát, có kế hoạch sớm đầu tư xây các trạm phát sóng Internet tại các thôn bản (chưa có sóng điện thoại) trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người dân thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin để phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số.

2. Kết quả giải quyết

Từ 01/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã xem xét, cho ý kiến tại 74 vị trí đủ điều kiện xây dựng trạm BTS theo đề xuất của các doanh nghiệp viễn thông, trong đó đã cho ý kiến tại 11 vị trí đủ điều kiện xây dựng trạm BTS tại huyện Tràng Định¹, nâng tổng số vị trí trạm BTS hiện nay là 1.454 vị trí với 3.410 trạm.

Có được những kết quả như trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều buổi làm việc với các doanh nghiệp về hiện trạng phát triển hạ tầng của doanh nghiệp, tổ chức nhiều đoàn đi khảo sát thực tế, làm việc với UBND các huyện, các xã. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cục Viễn thông - Bộ TT&TT. Xây dựng nhiều kế hoạch, tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh, báo cáo

¹ Thôn Nà Quân, xã Chí Minh; Thôn Quyết Thắng, xã Đoàn Kết; Thôn Pò Khiên, xã Tân Tiến; Thôn Quyết Thắng, xã Đoàn Kết; Thôn Bản Quyền, xã Đề Thám; Thôn 5, xã Tân Minh; Thôn Nà Pàn, xã Quốc Khánh; Thôn Cốc Cườm, xã Chi Lăng; Thôn Bản Tét, xã Hùng Việt; Thôn Lũng Xá, Quốc Khánh; Thôn Khau Khuyu, xã Quốc Việt

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị ưu tiên hỗ trợ phát triển hạ tầng số tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Từ đầu năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát hiện trạng hạ tầng viễn thông trên toàn tỉnh nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về danh sách các thôn lǝm sǝng bǝng rộng di đǝng trên địa bàn tỉnh phục vụ triển khai có hiệu quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đǝ, qua rà soát toàn tỉnh còn 45 thôn bản trắng sǝng, 377 cụm dân cư lǝm sǝng theo theo tiêu chí hướng dẫn của Cục Viễn thông (Tại trung tâm thôn hoặc nhà văn hóa thôn không có sǝng hoặc có sǝng nhưng không đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ, không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đǝc đo kiểm bằng ứng dụng theo tiêu chuẩn của ngành...), trong đǝ huyện Trǝng Đĩnh còn 13 thôn trắng sǝng, 64 cụm dân cư lǝm sǝng.

Trong năm 2024, Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đǝ xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng 17 vị trí trạm BTS mới trên địa bàn huyện Trǝng Đĩnh, trong đǝ xóa lǝm sǝng 06/13 thôn bản².

Kinh phí triển khai hạ tầng viễn thông thuộc thẩm quyền của các doanh nghiệp (không phải ngân sách nhà nước) và do Tập đǝn, Tổng Công ty quyết đĩnh (không phải doanh nghiệp tại địa phương), nếu thuộc vùng công ích sẽ sử dụng nguồn từ quỹ viễn thông công ích do Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam quản lý và chủ trì triển khai.

Việc triển khai hạ tầng viễn thông tại các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa trên thực tế rất tốn kém rất kinh phí, trong khi dân cư miền núi sǝng không tập trung, vị trí hộ dân thưa thớt, địa hình chia cắt bởi núi cao, lưu lượng sử dụng của người dùng không lớn... nên việc các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đễ phủ sǝng 100% dân cư khu vực thôn, bản, vùng sâu xa là việc rất khó khăn, cần nguồn lực rất lớn và phải đầu tư trong thời gian dài. Do đǝ, mặc dù đǝ có nhiều cố gắng của ngành Thông tin và Truyền thông nhưng đến nay vẫn còn tình trạng một số thôn, bản tại các huyện trong tỉnh (bao gồm huyện Trǝng Đĩnh) vẫn chưa có sǝng viễn thông.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục rà soát dữ liệu báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp chặt chẽ với Cục Viễn thông đễ dùng nguồn từ Quỹ viễn thông công ích, tạo điều kiện tối đǝ cho doanh nghiệp viễn thông (giải quyết vướng mắc về vị trí xây trạm, xem xét chấp thuận vị trí, chỉ đạo sử dụng hạ tầng giữa các nhà mạng và với hạ tầng điện, giao thông...), đễ đẩy nhanh tiến đǝ triển khai. Trên cơ sở dữ liệu do Sở gửi, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các Tập đǝn, Tổng công ty các doanh nghiệp viễn thông xây dựng hạ tầng. Ngoài ra, trên cơ sở các Kế hoạch phát

² Thôn Khuôi Nấp, xã Cao Minh; Thôn Khuôi Tǝ, Xã Đề Thám; Thôn Khuôi Âu, Thôn Khuôi Chiếp, xã Kim Đǝng; Thôn 5, xã Tân Minh; Thôn Khuôi Biếp, xã Tân Tiến

triển hạ tầng số đã ban hành, các doanh nghiệp căn cứ vào kế hoạch để xây dựng phương án hàng năm và xin kinh phí, trình phê duyệt kế hoạch nội bộ để triển khai từng bước xóa trắng sóng tại các thôn bản vùng đặc biệt khó khăn.

Trên đây là báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, kính gửi Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HTS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phương Thị Hương Lan